
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่11 มกราคม 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.20 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ 
      1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
       1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 3. กระทู้ถามสดของนายสราวุธ อนันต์ชล เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน
ทรุดตัวในพ้ืนที่เขตพระโขนง 
  - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการเช่าที่ดิน
เพ่ือเป็นที่ทำการสำนักงานเขตคลองเตย 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ 
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  5. ญัตติขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีกตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ 
เสนอ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  
โดยจะครบกำหนดในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 2 ให้ขยายเวลาศึกษาออกไปอีก 60 วัน  
โดยจะครบกำหนดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
  6. ญัตติด้วยวาจาของนายนภาพล จีระกุล เรือ่ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร 
เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมการวิสามัญ 
เพ่ือศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 23 ท่าน โดยไม่กำหนดระยะเวลาการศึกษา 
 7. ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา 
ออกกฎหมายให้มีการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  
   - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
  8. ญัตติของนายฉัตรชัย หมอดี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงทางเท้า 
ให้มีคุณภาพดีเท่ากันทั่วเมือง 
   - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
  9. ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่
เจ้าของญัตติเสนอ 
  10. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา 
จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และญัตติของ
นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้
มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


